

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 536\* Năm 11/ 2022 \* Chúa nhật 10/07/ 2022

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

*là thư mục từ*  
Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

**T**heo tin tức trên mạng xã hội vừa qua cho thấy, trưa 2/7, một nhóm thanh niên trộm dưa hấu của gia đình ông Phan Văn Tôn thì bị phát hiện, nhắc nhở. Trưa hôm sau, cả nhóm quay lại ruộng dưa hấu của gia đình ông cụ 70 tuổi phá ruộng nhằm trả thù. Và ngày 4/7 trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh cụ ông khóc lóc thảm thiết, nằm vật vã bên ruộng dưa hấu vừa bị kẻ xấu phá hoại, quả to hái mang đi, quả nhỏ bị giẫm vỡ nát. Nhóm phá hoại bị bắt ngay sau đó cho thấy họ còn rất trẻ.

Câu chuyện đau lòng làm cho nhiều người xúc động trước tình cảnh của hai vợ chồng già phải làm việc cực nhọc để có chút thu nhập tranh trả cho cuộc sống còn nhiều khó khăn của họ. Tuy vậy sáng ngày 6/7, ông Phan Văn Tôn cho biết, vợ chồng ông không biết chữ nên nhờ người viết đơn xin tha cho các cháu, để các cháu thi tốt nghiệp THPT. Ông nói : “Tôi chỉ mong nhận được lời xin lỗi từ gia đình của các cháu. Ở đời ai chẳng có lúc mắc sai lầm”, ông Tôn tâm sự. Còn bà Đặng Thị Chân (69 tuổi, vợ ông Tôn) chia sẻ, gia đình xin được gửi lời cảm ơn tới những người đã quan tâm, gửi tiền giúp đỡ, thương cảnh nghèo khó.

Câu chuyện cho chúng ta cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Buồn vì có những người quá trẻ nhưng không biết tôn trọng người khác, không biết tôn trọng thành quả, công sức lao động của người khác, ở đây lại là những người rất nghèo. Nhưng chúng ta cũng vui vì lòng nhân từ, hiền lành của những người lớn tuổi biết tạo cho các em con đường sống, con đường làm lại cuộc đời. Tuy nhiên không biết ý tốt của hai ông bà có trở nên sự thực hay không ?

Thực ra trong cuộc sống hằng ngày chúng ta vẫn thường thấy có những người thu lợi trên xương máu, trên cái chết của người khác. Các em không phải là ngoại lệ.



## TRANG SỐNG LỜI CHÚA

10/07/2022 CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN- C

### NHÂN HẬU LÀ BIẾT THƯƠNG XÓT

*“Ai là người thân cận với người với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?... Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” (Lc 10,36-37)*

**Suy niệm:** Trong bối cảnh người Do Thái và cư dân miền Sa-ma-ri đang coi nhau như thù địch, dù họ có chung một tổ phụ, Chúa Giê-su đưa ra câu chuyện một người Sa-ma-ri để làm mẫu gương về lòng nhân hậu. Trong khi những bậc chức sắc của đạo Do Thái nhắm mắt làm ngơ trước người bị cướp trần lột, và bị đánh đập nằm bên đường “*dở sống dở chết*” thì một người Sa-ma-ri đi ngang qua, gạt bỏ mọi định kiến, chỉ thấy trước mắt mình đây là một người anh em đáng thương, đang cần được giúp đỡ. Bất chấp nguy hiểm, ông dừng lại, và ngay lập tức, ông có những hành động cụ thể để sơ cứu, và còn gửi nạn nhân ở lại nơi quán trọ để tiếp tục chăm sóc.

**Mời Ban:** Để trả lời cho câu hỏi của người thông luật: ai là người thân cận mà ta phải yêu thương, Chúa Giê-su kể câu chuyện người Sa-ma-ri nhân hậu với lời kết: “*Hãy đi và làm như vậy.*” Nhân hậu là biết xót thương không chỉ bằng lời lẽ mà bằng việc làm cụ thể. Một chút lắng lòng xem ta có dám trả giá khi chọn lựa làm điều tốt? Có dám tháo dỡ mọi rào cản của tự ái, sự thù hận để yêu thương và giúp đỡ anh chị em? Có dám gánh chịu những phiền toái, hệ lụy, thậm chí những thiệt thòi khi dân thân phục vụ tha nhân?

**Sống Lời Chúa:** Chuyên cần “*làm việc thiện, không sờn lòng nản chí*” (x. 2Tx 3,13), đặc biệt, đối với người mình không mấy thiện cảm.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa luôn dùng mọi cách dạy chúng con sống yêu thương để trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa ở giữa thế gian. Amen.*



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

### ❖ Đức Thánh Cha Phanxicô cho hay ngài sẽ bổ nhiệm phụ nữ vào Thánh bộ Giám mục

Trong phần thứ ba của cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ kế hoạch mở rộng vai trò của phụ nữ trong Giáo triều Rôma, đồng thời thông báo ý định bổ nhiệm hai phụ nữ vào Thánh Bộ Giáo hoàng trong việc lựa chọn các giám mục.

*(Tin Vatican)*

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố việc bổ nhiệm hai phụ nữ vào Bộ Giám mục, những người sẽ tham gia vào quá trình lựa chọn các giám mục mới.

Đức Thánh Cha đã đưa ra những lý do trong cuộc phỏng vấn với Phóng viên Philip Pullella của hãng Reuters, trước những câu hỏi về sự hiện diện của nữ giới ở Vatican; Trong Tông huấn "Truyền Giảng Tin mừng" (Praedicate evangelium), trong đó đề cập đến việc cải tổ Giáo triều; và những Thánh bộ nào (của Vatican) có thể được giao cho người giáo dân trong tương lai.

"Tôi đã để ngỏ nếu có cơ hội... Hiện tại, Thánh bộ đã có Chủ tịch và phó Chủ tịch... Bây giờ, hai phụ nữ được bổ nhiệm vào Thánh bộ Giám mục, trong ủy ban bầu chọn các giám mục, và như vậy việc cải tổ đang dần dần được hình thành."

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô nói thêm rằng trong tương lai, ngài nhận thấy khả năng giáo dân sẽ được bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ tại Vatican như Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống, Bộ Văn hóa và Giáo dục, hay Thư viện Vatican.

Đức Thánh Cha nhắc lại năm ngoái ngài đã bổ nhiệm Nữ tu Raffaella Petrini, vào vị trí số hai điều hành Thành phố Vatican, khiến sơ trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ này.

Trước đó, vào tháng 1 năm 2020, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm sơ Francesca di Giovanni, một phụ nữ đầu tiên làm Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đa phương trong Thánh bộ Quan hệ của Tòa thánh với các Quốc gia và các Tổ chức Quốc tế.

Các bổ nhiệm đáng chú ý khác của Đức Thánh Cha Phanxicô bao gồm Nữ tu Nathalie Becquart, một thành viên người Pháp của Dòng Truyền giáo Thánh Xaviê, làm thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục; và Nữ tu Alessandra Smerilli, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, là Thứ trưởng của Thánh Bộ Thúc đẩy Phát triển Toàn diện Con người.

Một số phụ nữ khác đã nắm giữ các vị trí cấp cao ở Vatican, bao gồm bà Barbara Jatta, nữ giám đốc đầu tiên của Viện bảo tàng Vatican; Nataša Govekar, Giám đốc Văn phòng Thần học-Mục vụ của Bộ Truyền giảng Tin mừng; và Cristiane Murray, phó giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, tất cả đều do Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm.

Tháng trước, Đức Hồng Y Kevin Farrell, tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống, đã nói đùa rằng, với việc ban hành Hiến pháp mới cho Giáo triều, ngài có thể là giáo sĩ cuối cùng lãnh đạo Bộ này...



**TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **Mai:** 1.000.000đ. **Văn Khánh:** 500.000đ.

---